

Sôi động tháng Thanh niên

Những ngày tháng 3, hòa chung với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ thành phố Thái Bình đang đẩy lên nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2018.

Với phương châm "Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tháng Thanh niên năm nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Thành đoàn chia sẻ: Những hoạt động trong tháng Thanh niên năm 2018 nhằm nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, ĐVTN; tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho ĐVTN với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tập thể. Đồng thời, tạo sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ. Trong tháng Thanh niên năm 2018, các hoạt động được tiến hành theo từng chủ đề của từng tuần với nhiều hoạt động được triển khai từ cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Những chỉ tiêu phấn đấu được Thành đoàn đề ra, đó là: 100% cơ sở đoàn, hội phát động tháng Thanh niên năm 2018 gắn với việc đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên, 1 hoạt động tình nguyện xây dựng NTM, đô thị văn minh; phấn đấu 100% cơ sở đoàn, hội tham gia hiến máu tình nguyện hoặc chăm sóc



Đoàn viên thanh niên tham gia bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến phố.

sức khỏe cộng đồng; phấn đấu hiến 120 đơn vị máu, tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, đường phố; thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng; tiến hành xóa biển quảng cáo trái phép, xả quy định; phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy; ra quân bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao thông... Nhiều công trình thanh niên đã được triển khai như công trình hàng cây thanh niên dài 1km với 300 cây keo được gắn biển tại xã Vũ Chính; các tuyến phố thanh niên tự quản, xây dựng các đoạn đường mang tên đường hoa thanh niên. Đoàn Thanh niên các phường Đô Xuyên,

Ngay trong những ngày đầu của tháng Thanh niên, hàng nghìn ĐVTN trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, đường phố; thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng; tiến hành xóa biển quảng cáo trái phép, xả quy định; phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy; ra quân bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao thông... Nhiều công trình thanh niên đã được triển khai như công trình hàng cây thanh niên dài 1km với 300 cây keo được gắn biển tại xã Vũ Chính; các tuyến phố thanh niên tự quản, xây dựng các đoạn đường mang tên đường hoa thanh niên. Đoàn Thanh niên các phường Đô Xuyên,

Trần Lâm, Kỳ Bá, Quang Trung... ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, xóa biển quảng cáo; Đoàn Thanh niên xã Vũ Chính phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức cấp thuốc cho 100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 5 suất quà... Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lê Hồng Phong cho biết: Hướng ứng tháng Thanh niên, với tinh thần xung kích, tình nguyện nhằm chung tay chính trang, xây dựng đô thị văn minh, Ban Chấp hành Đoàn phường tổ chức diễn đàn thanh niên với việc bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình ĐVTN và nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xóa bỏ bãi rác tự phát tại khu dân cư số 7, gần biển công trình góc phố xanh tại phố Hoàng Diệu. Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường Bồ Xuyên huy động 200 ĐVTN vệ sinh môi trường, làm sạch phố Trần Nhân Tông, khơi thông dòng chảy sông Bồ Xuyên đoạn chảy qua địa bàn 2 phường.

Tháng Thanh niên năm 2018 đã đi được nửa chặng đường, với khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, tin rằng sẽ có thêm nhiều công trình, phần việc thanh niên được thực hiện, qua đó tạo ấn tượng đẹp về màu áo xanh trong lòng người dân, góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

MINH NGUYỄN



Tuổi trẻ xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) ra quân vệ sinh môi trường.

Vũ Thư Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện, cơ hội để trẻ được chủ động, sáng tạo, tự duy tích cực trong các hoạt động, góp phần phát triển toàn diện các kỹ năng theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non, năm học 2017 - 2018 là năm học thứ hai ngành Giáo dục Vũ Thư triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục Vũ Thư đã triển khai thực hiện chuyên đề đối với các cấp học. Ở bậc học mầm non, ngành đã tập trung, chỉ đạo sâu sát các nhà trường thực hiện nghiêm chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Bà Phạm Thị Nga, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách bậc mầm non cho

biết: Điểm quan trọng nhất của chuyên đề đó là đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ linh hoạt, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của trẻ theo điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá của trẻ, chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường giáo dục trong các trường mầm non, mẫu giáo mang tính "mở", kích thích sự tập trung, chú ý, tư duy và cảm xúc của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm "học bằng chơi, chơi mà học" phù hợp với lứa tuổi và theo hướng phát triển kỹ năng của chương trình giáo dục

mầm non. Bà Nga cho biết thêm: Để thực hiện đúng tinh thần của chuyên đề, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp tập huấn, các hội thi tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ, từ đó nâng cao chất lượng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới. Theo cô giáo Nguyễn Thị Nụ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Dũng Nghĩa (Vũ Thư), nếu như trước đây, giáo viên lên lớp dự kiến bài dạy của mình như thế nào thì chuyển tải hết nội dung như thế đấy, còn chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm yêu cầu giáo viên phải căn cứ vào khả năng của trẻ để đáp ứng. Vì vậy, để chất lượng giáo dục trẻ được nâng lên thì nhân tố tác động trực tiếp chính là giáo viên, phải luôn chủ động và sáng



Các cháu Trường Mầm non Dũng Nghĩa (Vũ Thư) tham gia hoạt động ngoài trời.

tạo; tổ chức các hoạt động phong phú để trẻ không nhàm chán. Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giúp trẻ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, làm việc theo nhóm để được trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ và trình bày ý kiến của mình. Cô giáo Nguyễn Thị Nụ chia sẻ: Tôi luôn khuyến khích giáo viên đưa ra ý tưởng, thực hiện ý tưởng, đặc biệt tạo điều kiện cho

Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực công tác. 100% cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN trong LLVT đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tháng Thanh niên, xung kích xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tham gia xây dựng nông thôn mới, 100% tổ chức đoàn thực hiện tốt nội dung "5 không", đó là: không hút thuốc lá; không uống rượu, bia buổi sáng, buổi trưa, trong giờ hành chính; không la cà hàng quán; không vi phạm kỷ luật; không vi phạm các tệ nạn xã hội và Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, các ĐVTN đều nhận phần việc trong tháng Thanh niên như bảo quản kho đạn, nhà xe; chăm sóc vườn cây trong khuôn viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh; nâng cao chất lượng buồng bệnh thanh niên, thực hiện tốt chương trình 12 quân dân y kết hợp...

Thượng úy Trần Xuân Hiến, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết: Do đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, hoạt động của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh không chỉ nổ rộ trong tháng Thanh niên mà được duy trì thường xuyên, đều đặn các tháng trong năm. Ngay từ những ngày đầu năm, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực được tuổi trẻ LLVT tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Các ĐVTN đều đăng ký công trình, phần việc thanh niên; thực hiện cuộc vận động "Thanh niên với môi trường và an toàn giao thông"; cuộc thi viết "Hiến kế tăng đoàn"; các hoạt động "Đến nơi đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"... đã thu hút 100% ĐVTN tham gia.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN được đặc biệt chú trọng, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức như: xung kích trong phong trào "Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", đi đầu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi ĐVTN động viên nhau phấn đấu, nỗ lực không ngừng, xung kích, sáng tạo trong mọi nhiệm vụ, nhất là trong công tác vận động quần chúng, phối hợp kiểm tra địa bàn, bảo đảm an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động thanh niên các địa phương lên đường nhập ngũ... Duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình "Chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, công tác dân vận tốt", "Vọng gác thanh niên", "Nhà kho thanh niên" và các hoạt động tự quản trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật; đồng thời, chú trọng việc xây dựng chi đoàn văn hóa. Điều đó được thể hiện tích cực trong rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của người quân nhân cách mạng, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật quân đội và các chế độ quy định của đơn vị.

Bên cạnh các hoạt động trên, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn thực hiện hiệu quả ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, phát huy tinh thần xung kích của cán bộ, ĐVTN trong tham gia

TUỔI TRẺ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH Xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hiệu quả



Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh gặt lúa giúp dân.

xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống chính quy, văn minh, lịch sự trong cơ quan, đơn vị. Mỗi năm có hàng trăm lượt cán bộ, ĐVTN tham gia các hoạt động "Thắp nến tri ân", làm vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh; tổ chức tốt phong trào thi đua đợt kích ra quân huấn luyện nhằm động viên cán bộ, ĐVTN "vượt ngàn, thắng mưa" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai...

Có được những kết quả trên là nhờ công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, vào những thời điểm có ý nghĩa lịch sử; tạo sức lan tỏa, thu được hiệu quả nhiều mặt.

Đồng với hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội như tham gia hiến máu nhân đạo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách; quyền góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Với phương châm "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả", nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhất là trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn... đã tạo ấn tượng đẹp về màu áo xanh trong lòng người dân.

CAO THU HẠNH (Bộ CHQS tỉnh)



Góc chợ quê ở Trường Mầm non Tam Quang (Vũ Thư).

Lương Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Để thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả nội dung này, nhà trường chỉ đạo giáo viên cần lập tập trung triển khai phù hợp điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ; chú trọng

giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ. Đặc biệt, các giáo viên đã thiết kế, phân chia các khu vực vui chơi phù hợp với điều kiện thực tế của từng lớp, bảo đảm hoạt động cân bằng, cách xa các hoạt động ồn ào, góc sách truyện được bố trí nơi có nhiều ánh sáng, khu vực chơi mang tính mở, có nhiều đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp gọn

gàng; thuận tiện đặc biệt là những đồ chơi phát huy tối đa các giác quan của trẻ, có nhiều nguyên vật liệu mở giúp trẻ thể hiện khả năng sáng tạo trong quá trình học và chơi. Hơn 2 năm qua, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa huy động được hơn 200 triệu đồng cả về tiền mặt và cơ sở vật chất để xây dựng khu vui chơi đa năng, vườn cổ tích, sa bàn giao thông... Ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia sẻ: Thời gian này, Phòng đang thành lập các đoàn chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Đây là dịp giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kỹ năng làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học đẹp, thân thiện bảo đảm cho các hoạt động của cô và trẻ trên lớp theo chủ đề, thu hút trẻ đến trường và đây cũng là một trong những biện pháp duy trì sĩ số hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hướng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

DẶNG ANH